
 
  รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ครั้งท่ี  3/2559 

วันอังคารท่ี  15  มีนาคม  พ.ศ. 2559 
ณ  ห้องประชุมนริศรา ช้ัน 2  อาคารจักรพงษ์  วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

-------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1. ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ดร.กิจจา   ใจเย็น   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศ. ดร.สิน  พันธุ์พินิจ  อธิการบดี 
4. ผศ.ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
5. รศ. ดร.ธํารงค์  อุดมไพจิตรกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รศ. ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายโอภาส  เพชรมุณี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. รศ. ดร.สมศักดิ์  มีทรัพย์หลาก  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. รศ. ดร.พัชรี  ชยากรโศภิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
13. นายสืบพงษ์  ม่วงชู  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
14. ผศ.นภกานต์  สุคันธารุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
15. ดร.นนทศักดิ์  เปี่ยมผล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
16. ผศ.นเรศ  ใจหาญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
17. ผศ. ดร.ถาวร  ธีรเวชญาณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
18. นายพิเชษฐ์  มาเร็ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
19. ดร.อัมรัตน์  โกมลมาศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
20. ผศ.วรรณา  อาจณรงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
21. ผศ.มาลี  น้อยไร่ภมิู  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
22. นายสมบูรณ์  หมุนแก้ว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
23. ผศ.พันธุ์เดช  นนท์แสงโรจน ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
24. ผศ. ดร.อนุชา  จุลกะเสว ี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
25. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญคลี   ปลั่งศิร ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2. นายประสงค์  ธาราไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3. พลเอกรังสฤษดิ์  แจ้งเจนกิจ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4. นายวิบูลย์  กรมดิษฐ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.วันโชค  เครือหงส ์  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2. ผศ.วิทวัส  สิทธิกูล  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

เริ่มประชุมเวลา    13.35  น. 
 

ศ.(เกียรติคุณ) เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุม และเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงันี ้

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานมีเรื่องแจ้งต่อท่ีประชุม รวม 3 เรื่อง คือ  
1) เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2559 ดร.กิจจา  ใจเย็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปเป็น

ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แทนนายกสภามหาวิทยาลัย   
ท่ีติดภารกิจบรรยายพิเศษท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทราบว่าพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ   
ถือเป็นความก้าวหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกเรื่องหนึ่งตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้กําหนดให้เป็นนโยบายไว ้   
จึงขอฝากให้มหาวิทยาลัย ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาหน่วยงานดังกล่าวนี้ใหเ้ป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

2) เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2559 ได้มีคณาจารย์จากวิทยาเขตอุเทนถวายจํานวนหนึ่ง มาขอ 
เข้าพบท่ีบ้านพัก เพ่ือหารือเก่ียวกับปัญหาต่างๆ ในวิทยาเขตอุเทนถวาย ซึ่งก็ได้รับฟังและได้นําเรื่องท่ีเสนอมานี้ 
เสนอให้คณะกรรมการตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ี 02/2559 พิจารณา ต่อไป 

3) นายสมบูรณ์  หมุนแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้มาหารือเรื่องหลักสูตรสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ท่ีมีปัญหาเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ภายหลังจากท่ีหลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว พร้อมท้ังได้นําเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา
ให้การสนับสนุนต่อไป  

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เลขานุการแจ้งใหท่ี้ประชุมทราบว่า ผู้เข้าประชุมจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมเพ่ิมเติม 
ประกอบด้วย 
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1) เล่มหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. 2556) 

2) เอกสารปกสีส้ม วาระลับ วาระ 4.3 
3) เอกสารปกสีฟ้า วาระเพ่ิมเติม วาระ 5.5 
4) เอกสารปกสีเขียว วาระเพ่ิมเติม (2) วาระ 5.6 และ 5.7 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 และรับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

3.1 รับทราบผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 2/2559 

 ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 1/2554 เม่ือวันท่ี 25 
มกราคม 2554 วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ท่ีประชุมขอให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ      
ในส่วนท่ีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป    
เพ่ือรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานในเรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติไปแล้ว 

 เพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามข้อกําหนดของ ก.พ.ร. 
เก่ียวกับระดับคุณภาพในการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย จึงนําผลสรุปการปฏิบัติงานตามมติสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมานี ้

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.ตะวันออก      รับทราบ ท้ังนี้ ในส่วนของการดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
วาระท่ี 5.8 กรณีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนคม  ดํารงค์สกุล เป็นกรณีพิเศษ นั้น 
สภามหาวิทยาลัยขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาข้อกฎหมาย        
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความรอบคอบอีกครั้ง โดยเฉพาะในข้อเท็จจริงท่ีว่า ข้าราชการรายดังกล่าวมิได้ปฏิบัติงาน 
มาตลอดช่วงเวลาประมาณ 10 ปี กรณีดังกล่าวนี้ ขอให้พิจารณาด้วยว่า มหาวิทยาลัยจะสามารถสั่งเลื่อนเงินเดือน
ให้ได้หรือไม่ ประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รับทราบการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาปัญหาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และแนวทางการแก้ไข 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี     
19 มกราคม 2559 มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาปัญหาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและแนวทาง   
การแก้ไข เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงของปัญหาในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข  
ต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในกรอบระยะเวลา 45 วัน รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย และคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยท่ี 02/2559 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2559 ท่ีแนบ 

 เนื่องจากกรอบระยะเวลาปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ตามคําสั่งดังกล่าว จะครบกําหนด 45 วัน 
ในวันท่ี 10 มีนาคม 2559 แต่เนื่องจาก คณะกรรมการฯ ยังมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาอีกหลายประเด็น ดังนั้น  
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2559 จึงมีมติเห็นสมควรเสนอขอขยาย  
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยออกไปอีกเป็นเวลา 30 วัน จนถึงวันท่ี    
9 เมษายน 2559 พร้อมท้ังได้นําเรื่องดังกล่าว เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0580.101(4)/0396 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2559      
ท่ีแนบมาพร้อมนี้   

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ 

 มติสภา มทร.ตะวันออก       รับทราบ  

4.2 รับทราบคําพิพากษาศาลปกครองกลาง กรณีท่ีดินอันเป็นท่ีตั้งวิทยาเขตอุเทนถวาย 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มอบอํานาจให้ นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือฟ้องคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาด
การยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1) คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น 
(ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3) ในกรณีพิพาท เรื่อง ท่ีดินอันเป็นท่ีตั้งของ 
วิทยาเขตอุเทนถวาย คดีหมายเลขดําท่ี 1912/2556 นั้น 

 บัดนี้ ศาลปกครองกลางได้อ่านคําพิพากษาคดีดังกล่าวแล้ว เม่ือวันอังคารท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ศาลปกครองกลาง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุร ี
โดยผลของคําพิพากษา คือ ศาลพิพากษายกฟ้อง   

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548    
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี  
ศธ 0580.114/259 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีแนบมานี ้
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 มติสภา มทร.ตะวันออก    รับทราบ ท้ังนี้ นายประวัติ  หาดปิ่นขจรจารุ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากมหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า คดีดังกล่าวนี้ยังไม่ถือว่าถึงท่ีสุด 
เนื่องจากยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม  

4.3 รับทราบผลการดําเนนิการ กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  จันทร์ดํา  (ลับ) 

 

 

-ต้องการข้อมูล โปรดติดต่องานกิจการสภามหาวิทยาลัย- 

  

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาเขตบางพระ 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาเรื่องการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจําวิทยาเขตบางพระ และได้มีมติ    
ให้นําเรื่องดังกล่าวกลับไปดําเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการได้มาซึ่งผู้แทนส่วนราชการระดับคณะ สถาบัน 
สํานัก ท่ีมิได้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต พ.ศ. 2553 
ให้เรียบร้อย ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.3 และ
ข้อบังคับฯ ท่ีแนบ 

 บัดนี้ วิทยาเขตบางพระ ได้ดําเนินการในกรณีการคัดเลือกกันเองให้ได้มาซึ่งผู้แทนของส่วนราชการ   
ระดับคณะ สถาบัน สํานัก ท่ีมิได้ดํารงตําแหน่งบริหารตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาเขต    
พ.ศ. 2553 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (14) และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตบางพระ ดังนี ้
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1. โปรดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตบางพระ 

2. โปรดพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการประจําวิทยาเขตบางพระ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 5 (2) - (6) 
ประกอบด้วย 

1. นาวาอากาศโท สุรัฐ  ศรีเดช ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ตามข้อ 5(2) 
2. ดร.สมศักดิ์  เอ่ียมคงสี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ตามข้อ 5(2) 
3. นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ตามข้อ 5(2) 
4. รศ. น.สพ. ดร.กมลชัย  ตรงวานิชนาม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ตามข้อ 5(2) 
5. นายสุริยา  แสงพงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ ตามข้อ 5(2) 
6. รองอธิการบดีบริหารงานวิทยาเขตบางพระ กรรมการ ตามข้อ 5(3) 
7. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ ตามข้อ 5(4) 
8. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ ตามข้อ 5(4) 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ ตามข้อ 5(4) 
10. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ ตามข้อ 5(4) 
11. ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน กรรมการ ตามข้อ 5(4) 
12. ผู้อํานวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก กรรมการ ตามข้อ 5(4) 
13. ผศ.ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์ ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์และ กรรมการ ตามข้อ 5(5) 

      ทรัพยากรธรรมชาติ 
14. ผศ.มาลี  น้อยไร่ภูมิ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และ กรรมการ ตามข้อ 5(5) 

    สังคมศาสตร์ 
15. นายทัศพันธุ์  สุวรรณทัต ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และ กรรมการ ตามข้อ 5(5) 

  เทคโนโลย ี
16. ผศ. สพ.ญ. ดร.ดลฤทัย  ศรีทะ ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ ตามข้อ 5(5) 
17. นายธํารงค์  เจียมทองอรุณ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการบิน กรรมการ ตามข้อ 5(5) 
18. นางสาวรุ่งอรุณ  ดอนจันทร์ทอง ผู้แทนสถาบันบัวราชมงคล กรรมการ ตามข้อ 5(5) 

  ตะวันออก 
19. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตบางพระ กรรมการและเลขานุการ ตามข้อ 5(6) 

 พร้อมกันนี้ ขอเสนอแต่งตั้ง นางสาวปาณิสรา  วงษ์ชมภู พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตบางพระ 

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียด
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0580.111(1)/261 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 ท่ีแนบ 
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 มติสภา มทร.ตะวันออก    สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้ง นายโอภาส  เพชรมุณี  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการประจําวิทยาเขตบางพระตามข้อบังคับฯ ข้อ 5 (1) พร้อมท้ัง
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการประจําวิทยาเขตบางพระตามข้อ 5 (2) - (6) และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตบางพระตามข้อ 5 วรรคสอง ตามรายชื่อท่ีเสนอ 

5.2 พิจารณาแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 16/2558 เม่ือวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2558 ได้รับทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 4.5 - 4.7 ท่ีแนบ 

 เนื่องจากต่อมา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(2)/ว 174 
ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภา
สถาบันอุดมศึกษา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.ก.อ.) ท่ีให้ความเห็นชอบไว้ ในการประชุม
ครั้งท่ี 12/2558 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรก่อนนําเสนอ สกอ. ต่อมา สกอ. ได้มีหนังสือ ท่ี ศธ 0506/ว 246 ลงวนัท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งแนว
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และแนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ตามมติท่ีประชุม ก.ก.อ. ในการประชุมครั้งท่ี 13/2558 เม่ือวันท่ี 
9 ธันวาคม 2558 ท่ีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับหลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา    
การกําหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ และเกณฑ์
ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 17 การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร “สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 แต่สภา
สถาบันสามารถกําหนดมาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติท่ีเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้ ท้ังนี้ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น” จึงนําแนวปฏิบัติตามมติ 
ก.ก.อ. ดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแนบมานี ้

 มติสภา มทร.ตะวันออก    สภามหาวิทยาลัยเห็นว่า ข้อกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
ท้ังสามฉบับนี้ เป็นข้อกําหนดท่ีสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี ้ 
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1. เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ตามประกาศดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยควรต้องพิจารณากําหนดแนวปฏิบัต ิ
ในเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจน โดยอาจต้องออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
ให้สอดคล้อง หรือสูงกว่าประกาศท้ังสามฉบับนี้ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติของทุกคณะ/สถาบัน ต่อไป 

2. กรณีหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Gen-Ed) มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการเพ่ือให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
เนื่องจากจะต้องนําไปใช้ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปยังดําเนินการไม่เรียบร้อย 
อาจส่งผลกระทบต่อหลักสูตรอ่ืนๆ ตามไปด้วย 

3. เนื่องจากมหาวิทยาลัย ยังคงมีปัญหาด้านมาตรฐานอุดมศึกษาค่อนข้างมาก จึงอาจจะต้องกลับไป
พิจารณาในเรื่องการผลิตบุคลากรระดับต่ํากว่าปริญญา โดยเฉพาะสายอาชีวศึกษา จึงอยากฝากเป็นแนวคิดให้กับ 
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาด้วย เนื่องจากต่อไป นักศึกษาใน มทร.ตะวันออก มีแนวโน้มท่ีจะลดลงค่อนข้างมาก 

4. กรณีเกณฑ์มาตรฐานด้านคะแนนผ่านภาษาอังกฤษซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เคยให้นโยบายไปแล้ว 
ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า ขณะนี้ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวไปได้มากน้อยเพียงใด และยังจะต้องพัฒนา
ในเรื่องใดอีกบ้าง เพ่ือให้นักศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นท่ี
ยอมรับ 
 อย่างไรก็ตาม สภามหาวิทยาลัยได้ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับเกณฑ์คะแนนการสอบผ่านภาษาอังกฤษท่ี
มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ได้ในขณะนี้ว่า มหาวิทยาลัยจะ
แก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อแผนการรับบุคลากรสายวิชาการรุ่นใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน โดย    
สภามหาวิทยาลัยเห็นว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ควรท่ีจะต้องเร่งกําหนด
ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนี้ให้ได้โดยเร็ว ประกอบกับได้ทราบมาว่า มติสภาวิชาการในเรื่องเก่ียวกับเกณฑ์คะแนน
การสอบผ่านภาษาอังกฤษมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากมิได้ระบุคะแนน TOEIC ไว้ในมติ อีกท้ังแนวปฏิบัติตาม 
Track 2 ก็ยังไม่ถูกต้องตามมติท่ีประชุม จึงขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนี้ให้ละเอียดรอบคอบ 
เนื่องจากมีความเก่ียวเนื่องกับการดําเนินการในอีกหลายๆ เรื่อง ท้ังนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยมีความ
เข้าใจท่ีตรงกันว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศดังกล่าวนี้มา มีเจตนารมณ์เพ่ือต้องการทําให้
มาตรฐานในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังระบบมีคุณภาพสูงข้ึน จึงเป็นเรื่องท่ีทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัย 
ควรจะต้องช่วยกันในการดําเนินการ 

5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2559 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือนํามาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เม่ือวันท่ี 22 - 23 และวันท่ี 27 ธันวาคม 2558 พร้อมท้ังได้มอบให้กองนโยบายและแผนจัดทําสรุปผลการ  
ทบทวนแผน และจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2559 เพ่ือนํา   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว แจ้งหน่วยงานในสังกัดพิจารณาดําเนินการและถือปฏิบัติ 
โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2559 เป็นการจัดทําแผนฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ 
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“มหาวิทยาลัยชั้นนําในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน” และได้จัดเตรียมงบประมาณเพ่ือรองรับการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จาก 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้รวมท้ังสิ้น 15,177,700 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แยกได้ดังนี ้
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (คิดได้ ทําเป็น ทุ่มเท อดทน สามัคคี มีวินัย 

และความซื่อสัตย)์  งบประมาณ 7,077,810 บาท 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ระดับอาเซียนและสากล งบประมาณ 795,620 บาท 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป้าหมาย 

งบประมาณ 2,400,000 บาท 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมสนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุรักษ์/ฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน  งบประมาณ 1,400,000 บาท 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างสถาบันชั้นนําด้านปฏิบัติการอย่างมีธรรมาภิบาล 

งบประมาณ 3,504,270 บาท  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา รายละเอียด
ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0580.103(6)/125 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
ในการประชุมครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2559 วาระ 5.4 และสรุป (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2559 ท่ีแนบมานี ้

 มติสภา มทร.ตะวันออก    ขอให้นํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับทบทวน    
ปี พ.ศ. 2559 ท่ีเสนอมานี้ นํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยขอให้มหาวิทยาลัยนําเสนอข้อมูล
เปรียบเทียบกับโครงการเดิม ก่อนท่ีจะได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นโครงการท้ังหมดท่ีนําเสนอมาในครั้งนี้ว่า    
แตกต่างกันอย่างไร โครงการเก่าท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้ก่อนเริ่มปีงบประมาณมีจุดบกพร่องอย่างไร     
หรือไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์นี้อย่างไรบ้าง มีโครงการเก่าโครงการใดบ้างท่ีถูกปรับออกไป และมี
โครงการใหม่โครงการใดท่ีเพ่ิมเติมเข้ามา นอกจากนั้น คําว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนําในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
ระดับอาเซียน” ได้มีการอธิบายคําว่า “ชั้นนํา” ไว้อย่างไร ประกอบกับขณะนี้ กําลังเข้าสู่ช่วงไตรมาส 3 แล้ว  
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2559 ดังกล่าวนี้ จะกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ มหาวิทยาลัยควรกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน ตลอดจน
แผนการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยด้วย 

5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากติติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2558 

 ด้วยกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เริ่มจัดเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ให้แก่บัณฑิตของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 8 แห่ง ประจําปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะจัดในช่วง
เดือนธันวาคม โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างรอการกําหนดวันท่ีจากสํานักพระราชวัง นั้น  
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 เพ่ือให้การจัดเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา 2558 โดยเฉพาะ
การสรรหาบุคคลผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และ/หรือพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสมควรได้รับ      
การเสนอชื่อให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลประวัติ ผลงาน หรือ รายละเอียดต่างๆ เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์    
พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551 ข้อ 8 ดังนี้   
 1. โปรดพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 8 (2) 
 2. โปรดพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
การศึกษา 2558 ตามข้อบังคับฯ ข้อ 8 ประกอบด้วย  
  1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
  2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกในข้อ 1 จํานวน 3 คน  
เป็นกรรมการ 
  3) ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ท้ังในคณะที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงและจัดตั้งเป็นส่วนงานภายใน 
โดยมติสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
  4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
  5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภา มทร.ตะวันออก    ให้แต่งตั้ง รศ. ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก  รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร  
และ นายประวัติ หาดปิ่นขจรจารุ เป็นกรรมการ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551 
ข้อ 8 (2) พร้อมท้ังอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2558     
ตามข้อ 8 (1) - (5) ตามเสนอ ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีแต่งตั้ง นําประกาศคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี         
ราชมงคลตะวันออก ประจําปีการศึกษา 2557 ท่ีได้ดําเนินการไว้อย่างชัดเจนแล้ว มาปรับใช้ในการพิจารณา
ดําเนนิการปีการศึกษา 2558 ด้วย 

5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี     
16 มิถุนายน 2558 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และต่อมา มหาวิทยาลัยได้จัดส่งเล่มหลักสูตรดังกล่าว เสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบ รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.3 และหนังสือ ท่ี 
ศธ 0580.101(1)/1698 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 อย่างไรก็ตาม ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัย 
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ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0580.101(1)/0304 แจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขอ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) กลับคืนอีกครั้ง 
เนื่องจากต้องการปรับแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแนบ  

 บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้ดําเนินการปรับแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว จึงนําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
ฉบับท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข เสนอต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา    
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบตามข้อกําหนดต่อไป 
รายละเอียดตามหนังสอื ท่ี ศธ 0580.114/326 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2559 ท่ีแนบมานี้  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548         
ท่ีกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด จึงนําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนดําเนินการตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0580.009/189 ลงวันท่ี 10 
มีนาคม 2559 และเล่มหลักสูตรท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ดังแนบ 

 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา 

 มติสภา มทร.ตะวันออก    เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามเสนอ โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ชี้แจง  
เพ่ิมเติมว่า หลักสูตรดังกล่าวนี้ สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 วันท่ี 16 มิถุนายน 2558 
และได้ส่งเล่มหลักสูตรไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จึงได้ขอเล่มหลักสูตรคืนมาจาก สกอ. เพ่ือปรับแก้ไข   
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

5.6 พิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 (เพิ่มเติม) 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2559 ได้อนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 85 คน รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.1 ท่ีแนบ  

 บัดนี้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0580.301(6)/0237     
ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 นํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 200 คน 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม แก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี ้
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ลําดับ คณะ 
จํานวน         

ผู้สําเร็จการศึกษา 
เกียรตินิยม 
อันดับ 1 

เกียรตินิยม 
อันดับ 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศิลปศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สัตวแพทยศาสตร์ 

155 
11 
6 
19 
8 
1 

6 
- 
- 
- 
1 
- 

14 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 200 7 14 

 ทั้งนี้ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าวเสนอต่อสภา
วิชาการ เพ่ือขออนุมัติผลสําเร็จการศึกษา ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ 0580.009/179 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2559 และมติสภาวิชาการ  
วาระ 5.1 ตามแนบ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548     
จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จ  
การศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมเติม จํานวน 200 คน ตามรายชื่อท่ีแนบ ท้ังนี้ วันท่ีสําเร็จ
การศึกษาคือ วันท่ี 28 ธันวาคม 2558 

 มติสภา มทร.ตะวันออก    อนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม แก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมเติม จํานวน 200 คน ตามเสนอ 

5.7 พิจารณาผลการเจรจากับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กรณี การชําระหนี้เงินกู้ค่าก่อสร้างหอพัก
นักศึกษา 

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี    16 
กุมภาพันธ์ 2559 ไดพิ้จารณาคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีแพ่งระหว่าง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก์ กับ 
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จําเลย กรณี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขอให้
มหาวิทยาลัยชดใช้หนี้เงินกู้ค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา ต้นเงิน 260 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ท่ีศาลฎีกาได้อ่าน คํา
พิพากษาเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมอบหมายให้มหาวิทยาลัย จัดให้มีคณะเจรจากับธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ในการชําระหนี้ และเม่ือเจรจาได้ผลเป็นประการใด ขอให้นําผลเจรจาเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบ/พิจารณาต่อไป รายละเอียดตามมติสภามหาวิทยาลัย วาระ 5.7 และหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 
0580.101(4)/0292 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีแนบ  
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 กรณีดังกล่าว คณะเจรจาได้ดําเนินการเจรจากับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มารวมท้ังสิ้น 
สามครั้ง ครั้งล่าสุดเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2559 โดยมีผลเจรจาปรากฏตามบันทึกข้อความงานวินัยและนิติการ    
ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2559 และเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี ้

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548        
จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดพิจารณา  

 มติสภา มทร.ตะวันออก   อธิการบดีได้ชี้แจงผลการเจรจาเพ่ือหาแนวทางชําระหนี้เงินกู้ให้กับ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ต่อสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ว่า ธนาคารกรุงไทยได้นําเสนอแนวทางเลือก     
ในการชําระหนี้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารวม 3 แนวทาง ซึ่งแต่ละแนวทางมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพิจารณาวาระ 5.7 ท่ีแนบมาพร้อมนี้ อย่างไรก็ตาม อธิการบดีและคณะเจรจาเห็นว่า แนวทางท่ี 2 
น่าจะเป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสมกับสถานะทางการเงินและศักยภาพในการชําระหนี้ของมหาวิทยาลัย    
มากท่ีสุด คือ ผ่อนชําระภายใน 8 ปี แต่ชําระ Up front 150 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 งวดคือ ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2559 จํานวน 50 ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม 2559 จํานวน 50 ล้านบาท และภายในเดือนตุลาคม 
2560 จํานวน 50 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลือชําระทุกเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และมกราคม ตามอัตราท่ีปรากฏ   
ในตารางแนวทางชําระหนี้แนวทางท่ี 2 ท้ังนี้ ธนาคารกรุงไทย จะมีการประเมินสถานะและผลการชําระหนี้ของ
มหาวิทยาลัยอีกครั้งว่า มหาวิทยาลัยมีการผ่อนชําระหนี้ท่ีดีหรือไม่ โดยอาจประเมินเพ่ือปรับสถานะลูกหนี้ใหม่
อีกครั้ง หลังจากการผ่อนชําระหนี้ตามโครงสร้าง ได้ดําเนินการไปบางส่วนแล้ว 
 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบ และเห็นชอบแนวทางการชําระหนี้เงินกู้ให้กับ
ธนาคารกรุงไทย ในแนวทางท่ี 2 ตามท่ีอธิการบดีในฐานะประธานคณะเจรจานําเสนอ อย่างไรก็ตาม สภา
มหาวิทยาลัยเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรเจรจาต่อรองการชําระ Up front งวดแรก 50 ล้านบาท จากภายใน     
วันท่ี 31 มีนาคม 2559 ไปเป็นภายในวันท่ี 30 เมษายน 2559 และงวดท่ีสองจากภายในเดือนตุลาคม 2559   
ไปเป็นภายในเดือน พฤษภาคม 2560 หากยังสามารถเจรจาได้ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระยะเวลาในการจัดเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินและมีความคล่องตัวมากข้ึน พร้อมท้ังขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี ้

1. ควรฟ้องแพ่งกับผู้ท่ีควรต้องรับผิดชอบหนี้สินท่ีเกิดข้ึนดังกล่าวนี้โดยเร็ว ภายในอายุความ 
2. ควรกําหนดแนวทางการชําระหนี้ให้ชัดเจนว่า จะต้องไม่นําเงินจากหน่วยงานหรือวิทยาเขตอ่ืนมาใช้ 

ชําระหนีด้ังกล่าวนี้ เพ่ือให้ทุกวิทยาเขตเกิดความสบายใจ 
3. ควรต้องเร่งบริหารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตบางพระ เพ่ือให้เกิดรายได้รองรับแผนการชําระหนี้     

ในระยะเวลา 8 ปี และควรตรวจสอบเงินรายได้หอพักนักศึกษาวิทยาเขตบางพระให้ครบทุกด้าน เนื่องจากต้อง
รวบรวมเงินรายได้จากทุกแหล่งท่ีมา เข้าเป็นเงินรายได้หอพักนักศึกษาเพ่ือรองรับการชําระหนี ้

4. มหาวิทยาลัยควรเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาวิทยาเขตบางพระชุดใหม่ ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการศึกษาปัญหาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและแนวทางการแก้ไข (คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยท่ี 02/2559 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2559) ประกอบด้วย คณบดีท้ัง 4 คณะในวิทยาเขตบางพระ 
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ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน  ผศ.นภกานต์ สุคันธารุณ  นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ และ ดร.ชัยวัฒน์ 
หฤทัยพันธ์ รวม 8 คน เพ่ือทําหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาวิทยาเขตบางพระเฉพาะกิจ พร้อมท้ัง
ให้พักการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาวิทยาเขตบางพระชุดปัจจุบันเป็นเวลา 6 เดือน 
เพ่ือให้คณะกรรมการเฉพาะกิจชุดนี้ เข้าไปตรวจสอบวิธีการจัดเก็บรายได้ การจัดทําบัญชี ตลอดจนจัดวางระบบ   
บริหารจัดการหอพักในทุกๆ ด้าน ให้มีประสิทธิภาพโดยเร็ว      

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

 ผศ.วรรณา  อาจณรงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดห้ารือในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอให้
คณะกรรมการสรรกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน นายนิรุตติ์  ศิริจรรยา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ได้มีคําสั่งไปแล้ว เร่งดําเนินการสรรหาเพ่ือให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิมาแทน ก่อนการนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา 17.35 น. 

-------------------------------- 
 

(ผศ. ดร.อนุชา  จุลกะเสว)ี 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดและจัดทํารายงานการประชุม   


